

Số: 44 /KH-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo
bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 07/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau với những nội dung như sau:

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển thể dục thể thao; Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể trọng và tầm vóc của người Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao trong tỉnh, tăng cường sức khoẻ, rèn luyện ý chí, giáo dục đạo đức nhân cách lối sống và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao

và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tập luyện của nhân dân và các đội tuyển thể thao của tỉnh, đầu tư các công trình thể thao hiện đại đảm bảo điều kiện đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, y học hiện đại phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích thể thao và chữa chấn thương, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Thể dục Thể thao quần chúng

- Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát triển phong trào thể dục thể thao rộng khắp ở các đối tượng và các địa bàn dân cư trong toàn tỉnh; đẩy mạnh giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tài năng thể thao; đảm bảo đủ giáo viên giáo dục thể chất trong trường học, cấp học; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên đoàn, hiệp hội thể thao; duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, khuyến khích và tạo điều kiện cho người khuyết tật tập luyện, thi đấu; bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc.

- Phần đầu đến năm 2015: Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 30% dân số; số gia đình thể thao đạt 25%; số trường học thực hiện giáo dục thể chất thường xuyên đạt 100%, số trường hoạt động TDTT ngoại khoá đạt 90%; 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn về thể lực. 100% số trường phổ thông, trường chuyên nghiệp có đủ diện tích đất, sân bãi, dụng cụ thể dục thể thao để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên.

- Đến năm 2020, phần đầu số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35%; có 30% số gia đình thể thao; số trường học thực hiện giáo dục thể chất thường xuyên đạt 100%, số trường hoạt động TDTT ngoại khoá đạt 95%; 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn về thể lực.

2.2. Thể thao thành tích cao

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên các tuyển. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, huấn luyện viên thể thao. Quản lý, phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, thể thao giải trí theo hướng hiện đại, bền vững. Tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Cử các huấn luyện viên, vận động viên các môn mũi nhọn của tỉnh tập huấn tại các trung tâm huấn luyện lớn của Việt Nam và nước ngoài. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nhân tài thể thao thành tích cao.

Phần đầu đến năm 2015 đào tạo trên 120 vận động viên, trong đó có khoảng gần 100 vận động viên năng khiếu các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Taekwondo, Boxing, Quần vợt, Vovinam, Cờ tướng... và phần đầu từ 3 đến 5 vận động viên được tập trung đội tuyển trẻ quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2020 đào tạo trên 300 vận động viên, trong đó có khoảng gần 200 vận động viên năng khiếu các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Taekwondo, Boxing, Quần vợt, Vovinam, Cờ tướng..., phát triển thêm một số môn thể thao mới có đủ điều kiện phát triển và phấn đấu từ 7 đến 10 vận động viên được tập trung đội tuyển trẻ quốc gia.

Phấn đấu giữ vị trí trong top 8/13 của thể thao Đồng bằng sông Cửu Long; Phấn đấu vị trí thứ 52/66 tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014; vị trí thứ 48/66 tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; Phấn đấu đưa Cà Mau trở thành tỉnh có thành tích thể thao khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt khá qua các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia.

2.3. Đầu tư cơ sở vật chất

Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch và dành quỹ đất cho thể dục thể thao. Tập trung đầu tư mạnh cơ sở vật chất phục vụ thể thao, nhất là cơ sở luyện tập cho nhân dân.

2.3.1. Giai đoạn 2013 - 2015:

- Cấp tỉnh:

Hoàn thiện cơ sở vật chất Khu Liên hợp thể dục thể thao phường 9 thành phố Cà Mau theo quy hoạch, có cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức và thi đấu giải quốc gia, quốc tế (sân vận động, nhà thi đấu đa môn), tiến hành thi công dự án hạng mục tường rào và khuôn viên cây xanh trong Khu liên hợp TDTT. Dự án Nhà ở vận động viên Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Hình thành Khu Liên hợp thể dục thể thao phường 6 thành phố Cà Mau, tiến hành thi công dự án nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi.

- Cấp huyện: mỗi huyện hoàn thiện cơ sở vật chất thiết chế thể thao; 100% huyện, thành phố có quỹ đất xây dựng các công trình thể thao; 4/9 huyện, thành phố hoàn thành sân vận động.

- Cấp xã: 100% xã, thị trấn có quỹ đất xây dựng các công trình thể thao; 40% xã, thị trấn có sân bóng đá theo quy định.

- Mỗi ấp phải có ít nhất 01 sân tập thể thao đơn giản.

2.3.2. Giai đoạn 2016 - 2020

- Cấp tỉnh:

Hoàn thiện cơ sở vật chất Khu Liên hợp thể dục thể thao phường 9 thành phố Cà Mau theo quy hoạch, có cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức và thi đấu giải quốc gia, quốc tế, tiến hành thi công dự án khán đài A sân vận động và khuôn viên cây xanh trong Khu liên hợp TDTT.

Hoàn thiện Khu Liên hợp thể dục thể thao phường 6 thành phố Cà Mau, tiến hành thi công dự án nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi và đưa vào sử dụng. Dự án khu hành chính và Nhà ở vận động viên Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể thao tỉnh.

- Cấp huyện: mỗi huyện hoàn thiện cơ sở vật chất thiết chế thể thao; 100% huyện, thành phố có quỹ đất xây dựng các công trình thể thao; 7/9 huyện, thành phố hoàn thành sân vận động; 3/9 huyện, thành phố có nhà tập đa môn theo quy định.

- Cấp xã: 100% xã, thị trấn có quỹ đất xây dựng các công trình thể thao; 80% xã, thị trấn có sân bóng đá theo quy định; 30% xã, thị trấn có nhà tập thể thao theo quy định.

- Mỗi ấp phải có ít nhất 01 sân bóng đá và 01 sân tập thể thao đơn giản.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đối với việc phát triển thể thao, trên cơ sở đó có chủ trương phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục thể thao ở từng địa phương; Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao, triển khai các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển thể dục thể thao.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về công tác thể dục thể thao trường học, thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Quan tâm chỉ đạo chăm lo xây dựng tổ chức và bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn để lãnh đạo, quản lý công tác thể dục thể thao ở đơn vị; quy hoạch đất và huy động nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; hỗ trợ phát triển thể dục thể thao ở các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học

Thực hiện tốt chương trình nội khóa và các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện cho học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo tài năng thể thao; gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục kiến thức quốc phòng. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; thường xuyên tiến hành đánh giá toàn diện về hiệu quả giáo dục thể chất, nhất là về năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ sức làm công tác đào tạo.

Chủ động thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, để tạo ra bước đột phá trong công tác đào tạo; tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, chủ động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học liên ngành cho đội ngũ giáo viên thể dục đủ năng lực chuyên môn giảng dạy cho học sinh, sinh viên.

Tổ chức thi điểm dạy bơi cho học sinh tiểu học tiến tới phổ cập bơi cho học sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho trẻ em.

Xây dựng đề án thành lập Trường Năng khiếu thể thao hoặc Trung tâm Đào tạo Thể dục Thể thao để đào tạo vận động viên năng khiếu và tài năng thể thao.

3. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng

Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với Chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các khu công nghiệp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thể thao quần chúng tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Thành lập hội thể thao từng môn, các câu lạc bộ thể thao đa môn hoặc từng môn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thu hút mọi đối tượng tham gia tập luyện thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thể thao trong quần thể Trung tâm Văn hóa - Thể thao được phê duyệt; Xây dựng các cơ sở thể dục, thể thao công cộng, các điểm tập luyện ở các khu dân cư. Quy hoạch đất cho phát triển thể dục, thể thao ở các điểm trường học, xã phường, thị trấn, khu công nghiệp; chú trọng xây dựng cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ việc tập luyện của nhân dân; quan tâm xây dựng các khu vui chơi giải trí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Kết hợp những môn thể thao hiện đại với khai thác và gìn giữ, phát triển thể thao dân tộc, truyền thống mang bản sắc của từng địa phương, từng dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đưa vào hệ thống thi đấu các giải thể thao từ tỉnh đến cơ sở theo chu kỳ, kế hoạch; Tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức tốt các kỳ Đại hội thể dục thể thao các cấp.

Chú trọng phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy tốt vai trò của lực lượng vũ trang trong việc phát triển thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Phát triển thể thao thành tích cao

Đổi mới cơ chế tổ chức, nội dung tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao thành tích cao theo định hướng chuyên nghiệp. Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho công tác đào tạo tài năng thể thao thành tích cao. Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư một số môn thể thao trọng điểm, có khả năng đạt thành tích cao giải khu vực, quốc gia, quốc tế.

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và Đề án thành lập Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể thao, Đề án thành lập Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Cà Mau. Từng bước tiến hành đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị

hiện đại, phục vụ cho việc đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao và đăng cai thi đấu các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Coi trọng giáo dục đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc cho vận động viên thể thao. Tôn vinh và đãi ngộ các vận động viên đạt thành tích xuất sắc các giải thi đấu cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Kiên quyết đấu tranh, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong thể thao.

Xây dựng lực lượng trọng tài các môn thể thao tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật luật mới và truyền đạt cho huấn luyện viên và vận động viên nắm bắt kịp thời để thi đấu đúng luật và đạt kết quả.

5. Đào tạo cán bộ làm công tác thể dục thể thao; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý thể thao có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh. Thường xuyên liên kết mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ sức tiếp cận với nền thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế. Chủ động mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố để đào tạo cán bộ thể dục thể thao. Xây dựng, thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao.

Đẩy mạnh áp dụng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ tuyển chọn, đào tạo vận động viên và tập luyện. Quan tâm khai thác thông tin khoa học, những tiến bộ khoa học, ứng dụng vào các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao thành tích, hiệu quả trong luyện tập.

6. Đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao

Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở các cấp, đặc biệt là năng lực triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển thể dục thể thao.

Kiểm toàn bộ máy quản lý nhà nước về thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở; triển khai thực hiện tốt cải cách hành chính và phân cấp quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao rộng khắp trong nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển thể dục thể thao quần chúng. Khuyến khích phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ, thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch.

7. Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp thể dục thể thao, cơ sở vật chất thể dục thể thao các cấp

Đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa cho sự nghiệp thể dục thể thao các cấp. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp) trước 31/12 và tổ chức sơ kết, tổng kết từng giai đoạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, các sở, ban, ngành, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành đoàn thể xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy hoạch, chính sách, chương trình, đề án về thể dục thể thao đến năm 2020 và hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng các chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, cộng tác viên thể thao tham mưu UBND tỉnh ban hành.

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện hàng quý, 6 tháng, hàng năm; tham mưu sơ kết thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính thống nhất việc cân đối kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, thẩm định hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình thể dục thể thao theo quy định và các vấn đề khác có liên quan.

- Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn đầu tư các dự án, công trình thể thao đảm bảo thực hiện hàng năm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ban hành cơ chế xã hội hóa xây dựng, quản lý các công trình thể dục thể thao.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai việc bố trí kinh phí và hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan bổ sung, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển theo hướng xã hội hóa các loại hình thể dục thể thao ngoài công lập.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai chương trình giáo dục thể chất từ bậc mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông và các Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ rà soát đội ngũ cán bộ giáo viên thể dục thể thao ở các trường học các cấp học, bố trí đủ giáo viên thể dục thể thao cho các trường, đảm bảo số giờ học nội khóa, ngoại khóa thể dục thể thao theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp; tổ chức các giải thi đấu thể thao học sinh cấp tỉnh.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh trong các nhà trường.

- Xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ đối với giáo viên thể dục thể thao.

- Chỉ đạo công tác xây dựng, cải tạo trường học đảm bảo yêu cầu có khu giáo dục thể chất theo quy định.

5. Sở Nội vụ

Theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, Trường Năng khiếu Thể thao, Câu Lạc bộ Bóng đá; phân bổ chỉ tiêu biên chế cán bộ thể dục thể thao các cấp.

6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong toàn lực lượng; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực bắt buộc.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát quỹ đất cho các công trình thể thao, bổ sung và hoàn thiện các quy định về quy hoạch đất đai dành cho thể dục thể thao. Hướng dẫn thực hiện các quy định về quy hoạch đất đai dành cho thể dục thể thao.

8. Sở Xây dựng

Phối hợp với các Sở ngành có liên quan, xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình, quy phạm và mẫu thiết kế các công trình thể dục thể thao các cấp cơ sở (cấp huyện; cấp xã và ấp, khóm).

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục thể thao, về lợi ích, tác dụng của luyện tập, thi đấu thể dục thể thao.

10. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu nghiên cứu ứng dụng y học hiện đại trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện viên, vận động viên.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể:

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên, nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, tham gia công tác xã hội hóa thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động tập luyện, biểu diễn và thi đấu thể dục thể thao.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại”.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đảm bảo mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch này.

- Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng sân bãi, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ luyện tập, thi đấu thể dục thể thao; Đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT trong nhân dân, tổ chức tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác TDTT nhất là vấn đề xã hội hóa thể thao.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở địa phương từ cấp xã phường thị trấn tới cấp huyện, thành phố. Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thể dục thể thao tại mỗi xã, phường, thị trấn.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 07/11/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL;
- TTTU;
- Các sở, ban, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- Công TTĐT, Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, L02/9.

CHỦ TỊCH



Phạm Thành Tươi



DANH MỤC THỰC HIỆN

Ban hành theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 11/19/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT	Nội dung công việc	Sản phẩm, hình thức văn bản	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tuyên truyền, triển khai, phổ biến Chương trình hành động số 16 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao.	Kế hoạch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau; Báo Cà Mau; Sở Thông tin và Truyền Thông.	Quý IV năm 2013
2	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy và biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao.	Kế hoạch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị liên quan	Năm 2013 và hàng năm
3	Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.	Quy hoạch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2013 – 2014
4	Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.	Nghị quyết	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2013
5	Xây dựng Đề án phát triển thể dục thể thao thành tích cao tỉnh Cà Mau đến năm 2020.	Đề án	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2013-2015

6	Xây dựng Đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Cà Mau đến năm 2020.	Đề án	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2013-2015
7	Xây dựng Đề án đào tạo vận động viên thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.	Đề án	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2015
8	Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, nhà Văn hóa – Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.	Đề án	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan	Năm 2013 - 2014
9	Ban hành quyết định Quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao.	Quyết định	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2013
10	Thành lập Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể thao tỉnh Cà Mau.	Quyết định	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Các đơn vị có liên quan	Năm 2013
11	Thành lập Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Cà Mau.	Quyết định	Sở VH TT & DL	Các đơn vị có liên quan	Năm 2014- 2015
12	Hoàn chỉnh các thủ tục tiến hành xây dựng Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi.	Dự án	Sở VH TT & DL	Các đơn vị có liên quan	Năm 2014- 2020
13	Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể thao và khu Liên hợp Thể dục Thể thao Phường 6, Phường Tân Thành.	Dự án	Sở VH TT & DL	Các đơn vị có liên quan	Năm 2014- 2020
14	Đầu tư xây dựng hoàn thiện Khu liên hợp Thể dục Thể thao Phường 9 thành phố Cà Mau.	Dự án	Sở VH TT & DL	Các đơn vị có liên quan	Năm 2014- 2020